

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๒๓๓



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง แนวทางการผ่อนผันให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันงบประมาณ
และกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรับรายการที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน

เรียน รอง-นรม., กระทรวง กรม จังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา และจังหวัดเทียบเคียง

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๒๒๒
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

ตามที่ได้ยื่นยันมติคณะรัฐมนตรี (๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖) เห็นชอบแนวทางการผ่อนผัน
สำหรับรายการที่ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ตามมติของคณะกรรมการ
ติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีเห็นว่า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และแนวทางการผ่อนผันสำหรับรายการที่ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ไตรมาสที่ ๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัด
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖
สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการผ่อนผันสำหรับรายการที่ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามลำดับ ซึ่งมีสาระสำคัญของมติโดยสรุปว่า เห็นชอบมาตรการและแนวทางเร่งรัด
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักเกณฑ์การผ่อนผันให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันงบประมาณ ๑ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ดังกล่าว และเห็นชอบให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติต่อไปตามที่กระทรวงการคลังเสนอ นั้น
โดยที่ปัจจุบันภาพรวมของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจของประเทศนับว่าดีขึ้นโดยลำดับ รวมทั้งข้อเท็จจริงที่ว่า ยังมีรายการงบประมาณของ
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง บางรายการไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันงบประมาณได้ตามหลักเกณฑ์
และแนวทางที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด แต่ก็ยังเป็นรายการที่มีความสำคัญและจำเป็นจะต้องดำเนินการ
ซึ่งบางรายการหากให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีโดยไม่มีหนี้ผูกพันได้ก็จะทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ในรายการนั้นมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการมากกว่าจะต้องเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

/หรือจะ ...

หรือจะให้งบประมาณต้องพับไป ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ จึงให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ ให้รวดเร็ว ภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ โดยให้คำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์สูงสุดของราชการ ตลอดจนความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และในกรณีที่ส่วนราชการ ตลอดจนรัฐวิสาหกิจไม่สามารถดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น โดยมีสาเหตุจากความล่าช้าหรือละเลย เพิกเฉย ไม่ดำเนินการตามโครงการ/แผนงาน ที่มีความชัดเจน แล้วตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ก็ให้เสนอเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาผ่อนผันให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปี ได้ตามความจำเป็นเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดทราบ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรศักดิ์ อุวรรณโณ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๔ - ๓๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔